

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường thăm 3 nước Trung Đông

Sáng 27-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), nhà nước Qatar, tham dự hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 và thăm, làm việc tại Vương quốc Saudi Arabia từ ngày 27-10 - 1-11-2024 theo lời mời của Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Thủ tướng nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, Hoàng Thái tử kiêm Thủ tướng Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Bin Salman.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến UAE và Qatar sau 15 năm, chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tới Saudi Arabia từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ là khách mời chính



Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại thương, Bộ trưởng chuyên trách về thu hút nhân tài UAE Thani Bin Ahmed Al Zayoudi đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tại sân bay quốc tế Zayed, thủ đô Abu Dhabi.

XEM TIẾP TRANG 3

Đà Nẵng chủ động ứng phó bão số 6, hạn chế thấp nhất thiệt hại

Ngày 27-10, trước diễn biến của bão số 6 (bão TRAMI) đi vào đất liền, lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó bão và mưa lớn với tinh thần chủ động, kịp thời, quyết liệt nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Chủ động các phương án phòng, chống bão

Chiều 27-10, sau khi đi vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, chiều tối 27-10 đến hết ngày 28-10, tại thành phố còn có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng phổ biến 40-100mm, có nơi trên 120mm, từ ngày 28-10 mưa giảm dần. Mưa lớn



Biểu thị Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại cuộc họp trực tuyến ứng phó bão số 6 với các quận, huyện.

Ảnh: TRẦN TRÚC

Cần có những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2024

Ngày 26-10, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận về tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự án lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng thảo luận ở tổ số 11 cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Sơn La, Tây Ninh, Long An.

Đại biểu Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cơ bản nhất báo cáo của Chính phủ Chính phủ và cho rằng, báo cáo trình bày khá đầy đủ và toàn diện về kết quả, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước năm 2024. Báo cáo chỉ ra những điểm sáng của năm trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của thiên tai. Tuy nhiên, để đạt được GDP cả năm 7% như đề ra ban đầu thì quý 4-2024 phải đạt 7,8%. Vì vậy, cần có giải pháp nghiên cứu phát triển khai mạnh mẽ hơn, mà trước hết, có phương pháp bán bổ sung nguồn lực giải quyết cơn bão số 3. Qua thống kê, bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại sơ bộ khoảng 80.000 tỷ đồng (tương đương khoảng

XEM TIẾP TRANG 3

Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài cho công cuộc phát triển thành phố

TRANG 2

Sôi nổi các hoạt động chăm lo cho nữ công nhân, viên chức, lao động

TRANG 5

Doanh nghiệp hướng đến phát triển nhà máy thông minh

Chương trình hợp tác triển khai dự án tư vấn phát triển nhà máy thông minh tại Đà Nẵng được kỳ vọng mang lại cho nhiều kết quả thiết thực, giúp doanh nghiệp vận hành sản xuất thông minh, hiệu quả và tăng năng lực cạnh tranh; góp phần thực hiện chiến lược xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, phát triển bền vững.

TRANG 3



Ký kết hợp tác hỗ trợ tư vấn phát triển nhà máy thông minh giữa Sở Công Thương, Tập đoàn Samsung và Công ty TNHH In Trùng Khoa vào tháng 10-2024.

Ảnh: VĂN HOÀNG

• THỜI SỰ & BÀN LUẬN

Năng lực công dân số - Chìa khóa để phát triển thành phố thông minh

HOÀNG ANH

Đà Nẵng vừa trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành khung năng lực công dân số, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển thành phố thông minh. Đây là nỗ lực nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn diện của thành phố trong kỷ nguyên công nghệ số.

Việc ban hành khung năng lực số cho công dân trên địa bàn thành phố là một trong những nội dung nhằm tiếp tục cụ

thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Công dân số là thuật ngữ để chỉ những người có khả năng sử dụng các công nghệ số một cách thành thạo, an toàn và có trách nhiệm. Có 9 thành tố tạo nên công dân số là khả năng truy cập vào những nguồn dữ liệu số, có thể tương tác trong không gian số, kỹ năng số cơ bản, mua bán sản phẩm trên internet,

XEM TIẾP TRANG 3

Quận Thanh Khê chuyển đổi số từ cơ sở

Với nền tảng từ xây dựng chính quyền điện tử, các ngành, địa phương trên địa bàn quận Thanh Khê chung tay đẩy mạnh toàn diện trên cả 3 lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số và xã hội số...



TRANG 4

TRONG SỐ NÀY

Anh nỗ lực xích lại gần EU

TRANG 6

Nhiều môn thể thao mạnh của thể thao Đà Nẵng góp mặt tại SEA Games 33

TRANG 6

Đà Nẵng chủ động ứng phó bão số 6, hạn chế thấp nhất thiệt hại

(TIẾP THEO TRANG 1)

gây nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất ở miền núi; ngập úng tại đô thị và vùng thấp trung. Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng từ 19 giờ ngày 26-10 đến 16 giờ ngày 27-10, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đến 17 giờ ngày 27-10, các quận, huyện đã sơ tán 1.719 hộ dân/6.171 khẩu. Về tình hình thiệt hại, có 51 nhà bị ngập tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), 53 nhà tốc mái một phần (Cẩm Lệ: 4, Hòa Vang: 49), 9 nhà tốc mái hoàn toàn (Hòa Vang: 6, Liên Chiểu: 2, Cẩm Lệ: 1), 909 cây xanh ngã đổ (Thanh Khê: 18, Sơn Trà: 34, Hải Châu: 28, Ngũ Hành Sơn: 84, Liên Chiểu: 134, Cẩm Lệ: 172 và Hòa Vang 439).

Sáng 27-10, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến ứng phó bão số 6 và mưa lớn với các địa phương trên địa bàn thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đề nghị các lực lượng nông cốt và chuyên trách ứng trực tại các điểm sạt lở, ngập úng để đi dời người dân kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra, tuyệt đối tuân thủ kịch bản đề ra. Bí thư Thành ủy cho biết đây là một trong những cơn bão có tính phức tạp cao, đặc biệt là đường đi chuyển. Để ứng phó, Thường trực Thành ủy và UBND thành phố đã có nhiều công văn, văn bản chỉ đạo. Bí thư Thành ủy hoan nghênh công tác chỉ đạo ứng phó, triển khai thực hiện của các địa phương, sở, ban, ngành với tinh thần kịp thời, chủ động, tích cực; đồng thời tin tưởng với sự chuẩn bị đồng bộ, thành phố sẽ xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng đánh giá cao các lực lượng đã ứng trực xử lý các tình huống cây xanh ngã đổ kịp thời, các điểm gây ra ách tắc giao thông.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tuyệt đối không được chủ quan; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lớn... Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công văn của Thành ủy, các



Ngày từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẵn sàng lên đường đến phường Hòa Khánh Nam để chủ động ứng phó với mưa, bão.

công điện của Chủ tịch UBND thành phố về ứng phó với bão số 6. Thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực thường xuyên tại các địa phương, đơn vị... chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm, ngập lụt, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản cho nhân dân. Các địa phương, đặc biệt là Sơn Trà, Liên Chiểu, Hòa Vang chú ý các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá để tổ chức sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân theo phương án đã được phê duyệt.

Sáng 27-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đi kiểm tra thực tế công tác ứng phó với bão tại các điểm quan trọng, gồm: trạm bơm chống ngập Thuận Phước, trạm bơm chống ngập Ông Ích Khiêm, trạm xử lý nước Thanh Huy, trạm cửa phai khu vực hồ Ba Sen Vang, cảng Liên Chiểu và dự án tòa nhà chung cư FPT Plaza 3. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, cơ quan liên quan triển khai các phương án ứng phó, phối hợp chặt chẽ trong việc khắc phục sự cố về hạ tầng kỹ thuật và nhà chung cư, bảo đảm an toàn vận hành. Đặc biệt, cần tiến hành khơi thông, dọn dẹp có rác tại các vị trí cửa

thu nước ở những khu vực có nguy cơ ngập úng, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão và mưa lớn gây ra.

Huy động lực lượng khắc phục hậu quả bão

Ngày sau khi trời ngớt mưa, các đơn vị, lực lượng liên quan nhanh chóng khắc phục hậu quả với tinh thần, quyết tâm cao độ sớm để người dân, cảnh quan trở lại bình thường. Đối với các công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải quản lý như đường Như Nguyệt (đoạn gần cầu Thuận Phước), nước sông dâng cao gây ngập một đoạn mặt đường với chiều dài khoảng 150m; sóng lớn đánh gãy hư hỏng, bong bật gạch vỉa hè nhiều vị trí, ngã trụ đèn trang trí phía sông và đất, cát tràn lên vỉa hè, lòng đường, sở đã chỉ đạo nhà thầu quản lý đường đã triển khai ngay công tác cảnh báo, bảo đảm giao thông. Đối với các tuyến quốc lộ ủy quyền do sở quản lý: quốc lộ 14B (đoạn tuyến từ Km0+00-Km32+126) và quốc lộ 1A (từ Km916+300-Km933+082) đi qua địa phận Đà Nẵng giao thông lưu thông bình thường; một số vị trí cây xanh bị nghiêng, ngã đổ ra

đường, nhà thầu quản lý đường hỗ trợ các đơn vị liên quan kịp thời thu dọn cây xanh, bảo đảm giao thông trên tuyến; đồng thời hỗ trợ khơi thông cửa thu, xử lý động nước tại đường dẫn phía bắc cầu vượt Hòa Cầm; một số đảo mềm trên đường Ngô Quyền bị ngã, xô lệch, nhà thầu quản lý đường đã kịp thời triển khai khắc phục, nắn chỉnh.

Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng huy động lực lượng làm việc xuyên để chặt, cắt tỉa, gia cố lại cây xanh ngã đổ. Đến cuối ngày 27-10, cơ bản việc dọn dẹp vệ sinh môi trường được bảo đảm, một số cây lớn bị đổ tiếp tục được phía công ty khắc phục vào những ngày sau. Bên cạnh đó, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng; Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh miền Trung (URENCO 15) gấp rút dọn dẹp môi trường tại các tuyến đường, địa điểm du lịch, nơi công cộng. Việc nhiều trụ đèn dọc đường Như Nguyệt bị sóng, gió bão xô đổ, Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng đã thực hiện ngắt điện, rút các thiết bị cần thiết để bảo đảm an toàn cho người dân.

Thông tin từ UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết đã hoàn tất việc dọn dẹp cây xanh, môi trường. Còn Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã chỉ đạo các công ty trực thuộc thực hiện cắt bảo đảm an toàn một số khu vực xã Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Nhơn, Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), đèo Hải Vân, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), trục đường Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn), phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ), đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê), một phần Khu công nghiệp Hòa Khánh và Khu công nghiệp Hòa Cầm... Đến 15 giờ 30 ngày 27-10, PC Đà Nẵng đã khôi phục phần lớn phụ tải, hiện còn một số khu vực mất điện như: Khu Công nghệ cao, xã Hòa Bắc, thôn Phú Sơn Tây, thôn Phú Thượng, thôn Phước Thuận (thuộc huyện Hòa Vang), đường Lưu Quang Vũ (quận Ngũ Hành Sơn), khu vực Bà Nà. PC Đà Nẵng huy động lực lượng phân đấu khôi phục cấp điện các khu vực trước 19 giờ ngày 27-10, trừ các trường hợp đặc biệt phụ thuộc địa hình, tình trạng ngập nước... T.TRÚC - H.ANH - T.LÂN - C.THẮNG

Các lực lượng chủ động phối hợp ứng phó

● Sáng sớm 27-10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huy động 4 xe thiết giáp cùng nhiều phương tiện khác và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ có mặt tại các địa bàn xung yếu, trọng điểm để kịp thời ứng phó với bão số 6. Trong đó, 1 xe cơ động đến phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) chủ động ứng phó tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu và 3 xe cơ động đến trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để kịp thời hỗ trợ các địa phương còn lại. Cùng với đó, gần 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực ứng trực sẵn sàng tại quận Liên Chiểu và quận Thanh Khê để ứng phó khi xảy ra ngập lụt tại khu vực đường Mẹ Suốt và Khe Cạn. Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, đơn vị triển khai quyết liệt các giải pháp để ứng phó kịp thời với bão số 6. Các lực lượng được tăng cường về vùng trọng điểm, xung yếu, sẵn sàng cơ động ứng cứu nhân dân khi mưa, bão đến với phương châm nhanh nhất và sớm nhất.

● Trước đó, chiều 26-10, kiểm tra công tác phòng, chống bão số 6 tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Đà Nẵng, Trưởng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần chủ động, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tích cực rà soát, kiểm tra lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xấu xảy ra; duy trì nghiêm công tác trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng chống bão.

● Sáng 27-10, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố có mặt tại các điểm xung yếu, túc trực trên các tuyến đường để hướng dẫn, điều tiết giao thông và xử lý cây xanh bị gãy đổ, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Trong đó, Công an huyện Hòa Vang chỉ đạo công an 11 xã phối hợp tổ chức đi dời các hộ gia đình trong vùng nguy cơ sạt lở, nhất là những gia đình có người già, trẻ em đến nơi an toàn. Đồng thời, rào chắn tại các khu vực ngập úng và nguy cơ sạt lở, dọn dẹp cây ngã đổ trên các tuyến đường liên huyện và liên xã. Tại quận Liên Chiểu, lực lượng công an túc trực 24/24 giờ, hỗ trợ người dân ứng phó với mưa, bão và xử lý cây xanh bị ngã.

● Trong hai ngày 26 và 27-10, 56 Đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống thiên tai các phường, xã với hơn 800 tình nguyện viên ra quân, phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời, kê đồ đạc, khơi thông cống rãnh, đưa thuyền thúng lên bờ, dọn vệ sinh, bố trí các điểm tránh trú bão tập trung, dọn cây ngã đổ, chằng chống mái nhà... Lực lượng tình nguyện viên túc trực 24/24, thực hiện các nhiệm vụ do chính quyền địa phương phân công để hỗ trợ công tác ứng phó bão số 6.

L.HÙNG - N.QUỐC - K.NGÂN

Đà Nẵng hội nhập và hợp tác quốc tế

Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài cho công cuộc phát triển thành phố

"Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, luôn mong muốn được đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp". Đó là những lời chia sẻ đầy tình cảm, tự hào mình là người Việt Nam của ông Bảo Hòa (kiểu bào Mỹ) và bà Cecile Lê Phạm (kiểu bào Pháp).

Nguồn lực to lớn và quý giá

Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài khẳng định "Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam". Gần 15 năm trước, sau khi nghỉ hưu, ông Bảo Hòa quyết định về Đà Nẵng là nơi cội nguồn của mình định cư dài hạn và làm ăn ở quê hương. Năm 2013, ông thành lập Công ty Caracoli CRC, nay đã đổi thành Công ty Vinatech Connect. Ông Hòa tâm sự: "Cộng đồng người Việt ở nước ngoài lúc nào cũng hướng về quê hương. Như bản thân tôi, hiểu cái gì, biết cái gì đều mong muốn đem về Đà Nẵng hoặc Việt Nam để hỗ trợ người Việt". Ông Hòa cho biết, không có nơi nào khác ở Việt Nam có được những điều kiện tự nhiên về địa lý đẹp, hạ tầng cơ sở hoàn chỉnh cũng như sự phát triển năng động của thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, thành phố đang tập trung thu hút đầu tư nước ngoài trên lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao. Chính vì thế, năm 2023, ông Hòa kết nối, giới thiệu Công ty Intex Industries, Công ty TNHH Unitex Wan Guan Technology đầu tư vào Khu công nghiệp Hòa Khánh. Đồng thời, ông với vai trò là Phó Chủ nhiệm CLB doanh



Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng (giữa) trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho bà Cecile Le Phạm (thứ 2, bên phải) và ông Bảo Hòa (bên trái) vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

ngiệp kiều bào thành phố trở thành "cầu nối" chia sẻ thông tin, hiểu biết về kinh tế, thương mại và xã hội ở Đà Nẵng cũng như những kinh nghiệm đã trải qua đến với những kiều bào đang có ý định mở rộng hoạt động kinh doanh tại Đà Nẵng. Với bà Cecile Lê Phạm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dacotex, Phó Chủ tịch tổ chức ASSOR, sinh ra tại Cần Thơ nhưng lại dành nhiều tình cảm và yêu quý con người, mảnh đất Đà Nẵng. Bà kể, cơn bão lớn năm 1999 đổ bộ vào Đà Nẵng gây thiệt hại lớn. Bà cùng đoàn cứu trợ của tổ chức ASSORV (Pháp) đến Đà Nẵng để hỗ trợ vật chất, thuốc men. Từ lần giúp đỡ đó, bà đã cảm mến những con người nơi đây và quyết định gắn bó thành phố này. Năm 2002, bà thành lập Công ty TNHH Dacotex Đà Nẵng, hoạt động trong ngành may mặc.

Công ty giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 100 công nhân, thu nhập ổn định. Ngoài ra, công ty Dacotex còn có 2 chi nhánh tại tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, giải quyết việc làm cho khoảng 1.000 lao động. Bên cạnh kinh doanh lĩnh vực may mặc, bà còn đầu tư ở lĩnh vực khách sạn và mở Bảo tàng Mỹ thuật Cecile Le Phạm tại thành phố Huế. Cùng với đó, bà thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Mai (quận Ngũ Hành Sơn). Đến nay, trung tâm hoạt động 22 năm, thấp sáng hàng ngàn ước mơ đến trường cho nhiều trẻ em mồ côi. Hằng năm, bà cùng tổ chức ASSOR hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại Trung tâm với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Nguồn lực kiều bào rất quan trọng cho sự phát triển của thành phố, đặc biệt

là những chuyên gia, nhà khoa học, kỹ thuật viên trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI)... Hiện nay, thành phố đã từng bước huy động các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các chương trình, dự án trong nhiều lĩnh vực, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển quan hệ hữu nghị giữa thành phố với các địa phương nước ngoài. Trong đó, một số trí thức kiều bào có những chương trình hợp tác với thành phố tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học - công nghệ như ông Nguyễn Đăng Khoa (kiểu bào Mỹ) tư vấn hỗ trợ thành lập Trung tâm thiết kế vi mạch thành phố, GS.TS Lê Thành Nhân (kiểu bào Pháp) triển khai các nghiên cứu ứng dụng công nghệ không dây LoRa, trí tuệ nhân tạo trong triển khai ứng dụng thông minh tại Đà Nẵng, GS.TS Nguyễn Trường Hải (kiểu bào Mỹ) hỗ trợ giảng dạy các khóa huấn luyện cho kỹ sư phần mềm tại các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.

Thu hút kiều bào ở lĩnh vực thủ tục hành chính

Hiện Đà Nẵng có khoảng hơn 8.000 kiều bào, chủ yếu sinh sống tại Mỹ. Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thúy Anh cho biết, thành phố chú trọng phát triển 5 lĩnh vực mũi nhọn, gồm: du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics; công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp. Trong đó, tập trung thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo đầu tư vào thành phố. Do đó, Sở Ngoại vụ chủ động, tích cực phối

hợp các ngành mời kiều bào giữ các vị trí quan trọng tại Tập đoàn Intel, Tập đoàn Synopsys International Limited về nước, ký kết biên bản ghi nhớ với Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch bán dẫn (DASC) nhằm thúc đẩy hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo của thành phố. Lễ ký kết diễn ra tại sự kiện "Gặp gỡ Đà Nẵng - Meet Da Nang 2024" vào tháng 1-2024. Sở Ngoại vụ cũng chủ động liên hệ, kết nối và tổ chức làm việc với một số hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài như Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global). Đây là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Paris (Pháp), tập hợp những trí thức, chuyên gia cấp cao, và nhà khoa học uy tín trên nhiều lĩnh vực ở phạm vi toàn cầu. Giữa tháng 8-2024, đoàn đến thăm Đà Nẵng nhằm tìm hiểu các chiến lược, dự án của thành phố đang triển khai và những dự án kêu gọi đầu tư; chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và định hướng của thành phố trong các lĩnh vực du lịch cao cấp kết hợp cảng, công nghiệp văn hóa sáng tạo, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối nguồn lực Đà Nẵng với quốc tế. Cùng với đó, hợp tác chặt chẽ Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) do ông Trần Hải Linh (kiểu bào Hàn Quốc) làm Chủ tịch hiệp hội. Qua đó, giới thiệu thành phố tham dự hội chợ xúc tiến thương mại tại thành phố Siheung (tỉnh Gyeonggi) năm 2024; tổ chức đoàn doanh nghiệp tỉnh Gangwon đến tại Đà Nẵng tìm hiểu môi trường đầu tư năm 2022.

Theo bà Nguyễn Thúy Anh, tháng 8-2022, lần đầu Sở Ngoại vụ thành phố phối hợp Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công tọa đàm xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng hướng đến người Việt Nam ở nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó kêu gọi Tập đoàn Foxlink (Đài Loan, Trung Quốc) đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng thông qua sự hỗ trợ của bà Ngô Phạm Trần (kiểu bào Đài Loan, Trung Quốc). Dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại tư gia công bố quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 vào tháng 11-2023. Những năm qua, với việc kết nối rộng rãi với bà con kiều bào tại các nước trên thế giới cũng như việc chào đón, tư vấn, hỗ trợ, thiết lập quan hệ hợp tác, đầu tư của bà con kiều bào, thành phố có khoảng 60 doanh nghiệp có vốn đầu tư của kiều bào tại thành phố. Bà Nguyễn Thúy Anh cho biết, thời gian tới, để tiếp tục thu hút nguồn lực kiều bào tham gia cho sự phát triển của thành phố, Sở Ngoại vụ tiếp tục tham mưu các cấp hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là lĩnh vực quốc tịch, nhà đất, đầu tư, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tham mưu thành phố tập trung minh bạch, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài để tăng cường sự tin tưởng, khả năng tiếp cận của kiều bào trong quá trình về nước đầu tư, làm việc, sinh sống; xây dựng và hoàn thiện dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục đẩy mạnh kết nối, giới thiệu các đoàn kiều bào trí thức, kiều bào đầu tư về quê hương, xây dựng và hoàn thiện dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục đẩy mạnh kết nối, chủ trương, đường lối chính sách của thành phố đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

THANH PHƯƠNG

Doanh nghiệp hướng đến phát triển nhà máy thông minh

Chương trình hợp tác triển khai dự án tư vấn phát triển nhà máy thông minh tại Đà Nẵng được kỳ vọng mang lại cho nhiều kết quả thiết thực, giúp doanh nghiệp vận hành sản xuất thông minh, hiệu quả và tăng năng lực cạnh tranh; góp phần thực hiện chiến lược xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, phát triển bền vững.

Năm 2024, Công ty TNHH In Trùng Khoa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) là một trong 3 doanh nghiệp được Sở Công Thương hỗ trợ thực hiện Chương trình hợp tác triển khai dự án tư vấn phát triển nhà máy thông minh tại Đà Nẵng. Theo bà Nguyễn Thị Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH In Trùng Khoa, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2015 với xuất phát điểm từ một cửa hàng chuyên in ấn, photocopy. Hai năm sau, công ty cơ bản chấm dứt việc ghi chép bằng sổ sách, excel... thông qua các phần mềm, nền tảng quản lý tự động hóa. Nhờ vậy, công ty có thể dễ dàng xử lý khoảng 1.000 đơn hàng/ngày vào thời gian cao điểm. Từ những dữ liệu thu thập trong phần mềm quản lý, lãnh đạo công ty linh hoạt trong việc đưa ra các quyết định phát triển doanh nghiệp. Hiện, công ty đã thành lập xưởng in bao bì tại Khu công nghiệp An Đón (quận Sơn Trà).

Theo khảo sát và tư vấn của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Tập đoàn Samsung), mức độ nhà máy thông minh của doanh nghiệp đạt 1,1/5 điểm với điểm mạnh là khả năng lãnh đạo và chiến lược đạt 1,8/5 điểm; phát triển sản phẩm đạt 1,6/5 điểm. Công ty đặt mục tiêu cải thiện chỉ số cấp độ nhà máy thông minh từ 1,1 điểm lên 3/5 điểm và cần cải tiến, xây dựng môi trường quản lý quá trình, chất lượng và thiết bị theo thời gian thực. "Chúng tôi xác định để phát triển thành công ty in bao bì bền, chuyên nghiệp, có



Năm 2024, Chương trình hợp tác triển khai dự án tư vấn phát triển nhà máy thông minh tại Đà Nẵng hỗ trợ triển khai tư vấn cho 3 doanh nghiệp tại Đà Nẵng. TRONG ẢNH: Kỹ sư làm việc tại Công ty Trungnam EMS (Khu Công nghệ cao, huyện Hòa Vang).

năng lực cạnh tranh và cung ứng sản phẩm cao cấp cho các doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố, công ty cần phải nhanh chóng ứng dụng công nghệ và thúc đẩy số hóa trong sản xuất. Với mục tiêu rõ ràng đó, chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy đội ngũ nhân viên quyết liệt, kiên định và nỗ lực thực hiện dự án sản xuất thông minh thành công", bà Thịnh chia sẻ.

Một doanh nghiệp khác được hỗ trợ tham gia dự án năm 2024 là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Thịnh Lợi (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo khuôn mẫu và sản xuất sản phẩm nhựa trong ngành công nghiệp phụ trợ. Qua khảo sát mức độ nhà máy thông minh của công ty đang ở mức độ 1/5 điểm với điểm mạnh là khả năng lãnh đạo đạt 1,5/5 điểm và phát triển sản phẩm đạt 1,6/5 điểm. Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương

mại Minh Thịnh Lợi cho biết, phát triển nhà máy thông minh, xanh và bền vững là vấn đề quan trọng trong xu hướng phát triển kinh tế hiện nay. Chương trình triển khai dự án tư vấn phát triển nhà máy thông minh tại Đà Nẵng là bệ đỡ giúp cho doanh nghiệp tự tin phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trước đây, công ty từng triển khai chuyển đổi số doanh nghiệp nhưng chưa thành công do chưa phù hợp. Với dự án lần này được sự hỗ trợ từ phía Tập đoàn Samsung và Sở Công Thương, công ty tự tin hơn về quy trình phát triển. Về mặt thiết bị, công ty gần như thay đổi mới công nghệ hoàn toàn. Hiện tại, doanh nghiệp đang triển khai lắp đặt dự án năng lượng mặt trời để sẵn sàng cho việc phát triển nhà máy thông minh.

Được biết, năm 2024, chương trình hợp tác triển khai dự án tư vấn phát triển nhà máy thông minh đã triển khai hỗ trợ tư vấn cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại

Minh Thịnh Lợi, Công ty TNHH In Trùng Khoa và Công ty CP Cao su Đà Nẵng. Trước đó, vào năm 2023, chương trình đã hỗ trợ tư vấn, cải tiến cho 2 doanh nghiệp áp dụng nhà máy thông minh trên địa bàn thành phố là Công ty TNHH Bao bì Tân Long (Khu công nghệ Hòa Khánh); Công ty CP Trung Nam Electronics Manufacturing Services (Trung Nam EMS- Khu Công nghệ cao Đà Nẵng). Sau quá trình triển khai, các doanh nghiệp đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực, nâng cao rõ rệt hiệu suất sản xuất và khả năng cạnh tranh, xây dựng lộ trình hướng tới "nhà máy thông minh".

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Trừ, thành phố đã và đang triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế số, trong đó có việc thí điểm mô hình nhà máy thông minh. Đồng thời, ban hành nhiều nghị quyết, để án hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nhà máy thông minh là nhiệm vụ chiến lược quan trọng để thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cũng như Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; góp phần thực hiện chiến lược xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, với tầm nhìn đến năm 2045.

"Để chương trình đạt được kết quả như mong đợi, các doanh nghiệp cần chủ động tận dụng cơ hội, nỗ lực triển khai, tiếp thu tri thức và kỹ năng mới, áp dụng vào thực tiễn sản xuất một cách hiệu quả nhất. Sở Công Thương cam kết sẽ đồng hành với chương trình, góp phần tạo ra giá trị bền vững cho các doanh nghiệp và phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố", ông Trừ cho biết thêm.

VĂN HOÀNG

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường thăm 3 nước Trung Đông

(TIẾP THEO TRANG 1)

và lãnh đạo cấp cao duy nhất của châu Á phát biểu tại hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 do Saudi Arabia tổ chức. UAE, Saudi Arabia và Qatar là những đối tác hợp tác hữu nghị quan trọng, lâu dài và toàn diện trên các lĩnh vực tại khu vực Trung Đông. Ba nước cũng xác định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á, coi trọng quan hệ với Việt Nam trong chính sách "Hướng Đông". Thời gian qua, quan hệ Việt Nam với UAE, Saudi Arabia và Qatar đang trên đà phát triển

tốt đẹp với nhiều kết quả thực chất, sự phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương ngày càng chặt chẽ hơn.

Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho những lĩnh vực hợp tác truyền thống, tạo đột phá mới thúc đẩy những lĩnh vực tiềm năng và trên hết tăng lượng một cách vững chắc sự tin cậy chính trị để mở đường cho một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và ba nước cũng như toàn khu vực. TTXVN

Cần có những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế...

(TIẾP THEO TRANG 1)

0,8% GDP năm 2023 giá hiện hành). Đại biểu đề nghị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết định của Chính phủ về việc hỗ trợ người dân, các nhà phát triển sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3; đề nghị trong giải pháp năm 2025, cần nghiên cứu thúc đẩy hơn những chỉ tiêu có tác động, thúc đẩy phát triển kinh tế đúng theo xu hướng hiện nay, như thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, xã hội số, xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đại biểu Nguyễn Duy Minh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, đánh giá cao tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, tăng

trưởng chủ yếu dựa trên những động lực tăng trưởng truyền thống, các động lực tăng trưởng mới như liên kết vùng, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn chưa có những đóng góp lớn. Nguyên nhân là do thiếu cơ chế chính sách, các cơ chế chính sách hoạt động chậm để yêu cầu phát triển. Theo đại biểu, cần xem xét, cần đổi nguồn lực để tăng lượng tượng tăng lương hưu, trợ cấp ưu đãi cho người có công... Đại biểu cũng mong muốn Trung ương sớm triển khai giai đoạn 2 của dự án Làng Đại học Đà Nẵng để gắn 200 hộ dân nam trong dự án sớm ổn định cuộc sống.

VŨ HÙNG - AN NHIÊN

nguồn sáng tạo". Tại ngày hội, học sinh tham gia cuộc thi thiết kế bánh xe mô ước, làm kem siêu tốc... Ngày hội với mục đích động viên, định hướng học sinh theo đuổi con đường phấn đấu trở thành những sinh viên, kỹ sư, nhà khoa học trong tương lai. (HÀ THU)

TIN VĂN

Ngày 26-10, Trường THCS Lê Hồng Phong (quận Hải Châu) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) tổ chức "Ngày hội STEM - Khởi

Đô thị

Xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông

Hệ thống đường bộ trên địa bàn thành phố được đầu tư xây dựng ngày càng hiện đại, đáp ứng được nhu cầu giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, do nằm trong khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của bão, lũ; nhiều tuyến đường bị hư hỏng, tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT).

Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tập trung đẩy mạnh công tác quản lý, duy tu, sửa chữa kịp thời hạ tầng giao thông nhằm kéo dài tuổi thọ công trình; đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả, khai thác sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông hiện có. Qua đó, tập trung sửa chữa, xử lý các công trình giao thông bị xuống cấp, hư hỏng, duy tu bảo dưỡng, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa; sửa chữa, điều chỉnh hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, sơn kẻ vạch tổ chức giao thông, khắc phục kịp thời các bất cập về tổ chức giao thông.

Giám đốc Sở GTVT Bùi Hồng Trung cho hay, đơn vị đang tích cực rà soát, xử lý các bất cập về hạ tầng giao thông, đặc biệt là các điểm giao cắt, nút giao thông có nguy cơ mất an toàn. Trong đó, nhiều hạng mục bị xuống cấp đang được đẩy nhanh tiến độ sửa chữa cũng như các vị trí tiềm ẩn rủi ro trên địa bàn, nhằm giúp người dân đi lại an toàn, thuận lợi. Ngoài ra, nhằm tăng cường bảo đảm ATGT trên các tuyến đường, Sở GTVT phối hợp với Ban ATGT, Công an Thành phố, UBND và Công an các quận, huyện, các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, thống nhất giải pháp tăng cường bảo đảm ATGT tại 137 vị trí trên địa bàn các quận, huyện. Cùng với đó, sẽ đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức triển khai thi công 50 vị trí, dự kiến hoàn thành thi công trong tháng 10-2024, đồng thời tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đối với 32 vị trí, cũng như tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu



Lực lượng chức năng tiến hành sửa chữa tuyến quốc lộ 14B. Ảnh: THÀNH LÂN

Thời gian qua, cùng với kịp thời khắc phục, xử lý các điểm có nguy cơ mất ATGT đường bộ, lực lượng chức năng tập trung tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về dừng, đỗ xe không đúng quy định, nhất là tại các khu vực dễ xảy ra ùn tắc. Đặc biệt, là khu vực trước cổng bệnh viện và trường học tại trung tâm thành phố cũng được tăng cường giám sát để bảo đảm trật tự ATGT. Qua đó, 9 tháng đầu năm lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện, lập biên bản 85.211 trường hợp (1.685 xe ben, 9.657 ô-tô tải, 1.423 xe đầu kéo, 36 xe bốn, 2.274 ô-tô khách, 16.436 ô-tô con, 53.454 xe mô-tô, 150 xe taxi, 96 xe điện). Ra quyết định xử phạt 64.913 trường hợp. Thu nộp ngân sách Nhà nước 101,24 tỷ đồng. Tạm giữ 16.377 phương tiện (16.142 mô-tô, 235 ô-tô). Tước giấy phép lái xe 12.568 trường hợp...

cung cấp dịch vụ quản lý, bảo trì cầu, đường bộ và đường thủy nội địa; hệ thống đèn tín hiệu; công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ ủy thác quản lý giai đoạn 2024 - 2026.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông (Sở GTVT), qua rà soát, khắc phục và xử lý các điểm mất an toàn giao thông (ATGT), thành phố đang từng bước cải thiện điều kiện giao thông, mang lại sự an toàn trong lưu thông. Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố đang ngày càng phát triển và

phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao Nguyễn Lương Bằng - Ngô Sỹ Liên và Nguyễn Lương Bằng - Trường Đại học Bách khoa; triển khai các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông khu vực chợ Hàn; tổ chức giao thông tổng thể trục đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Văn Cừ và hạn chế tốc độ lưu thông trên đường Trường Chinh. Đồng thời sửa chữa, bổ sung hạng mục tăng cường ATGT trên tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú và các nút giao dọc tuyến đường Đỗ Bá, Nguyễn Văn Thoại; ngoài ra, sửa chữa, điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường gom phía nam cầu Sông Hàn... Đáng chú ý, ngành giao thông cũng đã điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống biển báo hiệu đường bộ, triển khai giải pháp phân làn theo phương tiện trên đường Như Nguyệt và đường Bạch Đằng (đoạn từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Rồng). Cùng với đó, sửa chữa, điều chỉnh, khắc phục tăng cường bảo đảm ATGT tại các nút giao Nguyễn Lương Bằng - Nguyễn Chánh, Nguyễn Lương Bằng - Phan Văn Định, Nguyễn Lương Bằng - Lạc Long Quân và Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Sinh Sắc; Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại...

Ông Nguyễn Phú Hạnh, phường Thạch Gián, quận Thanh Khê cho hay, sau khi ngành chức năng cho sửa chữa, khắc phục điểm ùn tắc giao thông tại nút giao Điện Biên Phủ - Huỳnh Ngọc Huệ - Trần Cao Văn, hiện giao thông qua khu vực này đã thông thoáng. Ông Trần Văn Châu, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà bày tỏ, nút giao Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại hiện được chỉnh bị ùn tắc cục bộ giờ cao điểm, nhờ điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao lại nên đã giải quyết được vấn nạn này. Cùng với đó, khi thành phố triển khai các giải pháp tăng cường ATGT trên tuyến Hoàng Sa đoạn từ nút giao đường Lê Văn Lương đến Khu du lịch Intercontinental, người dân yên tâm hơn khi tham quan bán đảo Sơn Trà.

THÀNH LÂN

Năng lực công dân số...

(TIẾP THEO TRANG 1)

chuẩn mực đạo đức trong không gian số, nghĩa vụ và trách nhiệm ở không gian số, xác thực - định danh, thông tin cá nhân và quyền riêng tư trong không gian số.

Khung năng lực số cho công dân Đà Nẵng bao gồm 5 lĩnh vực: thông tin và dữ liệu; truyền thông và cộng tác; tạo lập nội dung số; bảo vệ và an toàn; môi trường kỹ thuật số; chi tiết với 17 năng lực số thành phần và 173 tiêu chí đánh giá. Trong đó, mỗi năng lực số thành phần sẽ mô tả cụ thể tiêu chí về kiến thức, kỹ năng, thái độ và được đánh giá theo 5 mức độ thông thạo: bắt đầu, cơ bản, khá, cao, nâng cao. Khung năng lực số cho công dân là cơ sở để cơ quan, địa phương xây dựng và triển khai: tập huấn, hướng dẫn về chuyển đổi số cho người dân hiệu quả hơn; áp dụng các chính sách, giải pháp, hỗ trợ trang bị công cụ số cần thiết cho người dân; đặc biệt là triển khai các ứng dụng, hệ thống chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân... góp phần thúc đẩy triển khai thành công chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn thành phố.

Thông qua các tiêu chí trong khung năng lực số, công dân thành phố biết, nắm rõ hơn về các kỹ năng số để tương tác, kết nối, làm việc trên môi trường số, từ đó chủ động tham gia các khóa học, tập huấn và trang bị công cụ nhằm cải thiện năng lực số. Năng lực công dân số đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của một thành phố. Để thành phố có thể thực sự trở thành thành phố thông minh, không chỉ cần có hạ tầng công nghệ tiên tiến, mà quan trọng hơn cả, chính là sự tham gia tích cực và hiệu quả của mỗi người dân vào quá trình này.

Khi người dân có đủ năng lực để sử dụng các công nghệ số, họ có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến như làm thủ tục hành chính. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, mà còn góp phần làm giảm áp lực lên hệ thống hành chính, tăng cường tính minh bạch

và hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước.

Sự phát triển của kinh tế số phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của người dân và doanh nghiệp. Khi các công dân có khả năng nắm bắt và áp dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, họ có thể thúc đẩy sự phát triển của thị trường số, mở rộng cơ hội kinh doanh và tăng cường tính cạnh tranh của thành phố. Điều này đặc biệt quan trọng đối với thành phố có xu hướng phát triển chuyên ngành công nghiệp công nghệ cao như Đà Nẵng.

Với năng lực công dân số, người dân có thể tiếp cận các tiện ích và dịch vụ số như y tế trực tuyến, giáo dục từ xa, giải trí số và quản lý tài chính cá nhân thông minh qua các ứng dụng công nghệ. Từ đó, họ có thể cải thiện chất lượng cuộc sống, tối ưu hóa thời gian và tài chính, đồng thời nâng cao sự hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Công dân có thể sử dụng mạng xã hội và nền tảng trực tuyến để kết nối cộng đồng, chia sẻ kiến thức và tham gia vào các hoạt động sáng tạo. Điều này tạo ra một môi trường cộng đồng sôi động, nơi mỗi cá nhân đều có thể đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.

Việc thành phố Đà Nẵng ban hành khung năng lực công dân số là một bước tiến lớn trong chiến lược chuyển đổi số của thành phố, tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng thành phố thông minh trong tương lai. Khung năng lực này không chỉ định rõ những kỹ năng và kiến thức cần thiết mà công dân Đà Nẵng cần có mà còn tạo điều kiện để người dân có thể tự rèn luyện và phát triển năng lực của mình. Đây là cơ sở để xây dựng một cộng đồng công dân số hiện đại, nơi mà mọi người dân đều có thể tham gia và đóng góp vào sự phát triển của xã hội, là tiền đề quan trọng để Đà Nẵng trở thành một trong những thành phố thông minh và phát triển bền vững.

H.A

Sôi nổi các hoạt động chăm lo cho nữ công nhân, viên chức, lao động

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ và chăm lo thiết thực đời sống của nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Ông Hoàng Bách Tùng, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8-3), ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và ý nghĩa trong nữ công nhân, viên chức, lao động. Theo đó, nhiều hoạt động kỷ niệm, chào mừng được triển khai như: tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hái hoa dân chủ, khám sức khỏe cho nữ; giải bóng đá mini nữ; hội thi duyên dáng áo dài, cắm hoa... Đồng thời, tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, ghi nhận đóng góp của phụ nữ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ vì sự tiến bộ của xã hội qua 94 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHPN Việt Nam.

Mở đầu chuỗi hoạt động này là đợt khám sức khỏe miễn phí dành cho hơn 300 nữ đoàn viên, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở thuộc công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng do LĐLĐ thành phố phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng tổ chức từ ngày 8 đến ngày 12-10. "Tôi rất biết ơn tổ chức công đoàn và các y, bác sĩ quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi", chị T.H.N.H, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dệt may Better bộc bạch.

Nhiều nữ công nhân lao động khác cũng rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm từ các cấp công đoàn, y bác sĩ. Cắm trọt tại hợp viên sủi Berocca Bayer bổ sung vitamin và khoáng chất vừa được LĐLĐ thành phố trao tại chương trình, chị N.T.D, đến từ Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước cho biết: "Tôi là mẹ đơn thân, đang nuôi con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nay nhận được sự quan tâm của các cấp công đoàn thành phố, tôi không biết nói gì hơn".



Liên đoàn Lao động quận Hải Châu tổ chức nói chuyện chuyên đề và trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10). Ảnh: PHƯƠNG ANH

Đây là đợt thứ ba trong chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động năm 2024 do LĐLĐ thành phố phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng thực hiện với 1.500 phiếu khám sức khỏe miễn phí dành cho nữ đoàn viên, người lao động, mỗi phiếu trị giá 300 nghìn đồng. Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Bảo hiểm nhân thọ SHB, đơn vị kỹ kết thỏa thuận hợp tác với Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trong chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn", hỗ trợ nữ đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình bảo hiểm xe máy và tư vấn các gói sản phẩm ưu đãi hiện có của đơn vị.

Tại quận Hải Châu, LĐLĐ quận tổ chức gặp mặt, sinh hoạt chuyên đề với hơn 200 đại biểu là trưởng ban nữ công, cán bộ phụ trách công tác nữ công ở các công đoàn cơ sở trực thuộc. Chủ tịch LĐLĐ quận Hải Châu Lữ Trọng Phương ôn lại truyền thống hào hùng của phụ nữ Việt Nam; gửi lời chúc mừng đến chị em nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, mong muốn các chị tiếp tục nỗ lực trong công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị,

doanh nghiệp. Các nữ đại biểu nghe Tiến sĩ Phạm Di, giảng viên chính Khoa Xã hội học và phát triển, Học viện Chính trị khu vực III báo cáo chuyên đề "Phụ nữ tham chính và giữ gìn hạnh phúc gia đình trong bối cảnh, tình hình mới" nhằm đề cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Từ đó, phụ nữ cần được yêu thương, sẻ chia mọi việc trong cuộc sống. Dịp này, LĐLĐ quận trao 30 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các công đoàn cơ sở trực thuộc từ nguồn kinh phí hoạt động công đoàn của đơn vị.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng tổ chức hội thi làm bánh nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, để lại nhiều dấu ấn trong đoàn viên, người lao động. Hội thi với chủ đề "Trao hương vị, gửi yêu thương" thu hút sự tham gia của 28 đội đến từ các phòng, ban, đơn vị thuộc công ty. Dịp này, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học, công đoàn cơ sở tổ chức hội thi duyên dáng áo dài, thi cắm hoa, nói chuyện chuyên đề, tặng quà nhằm nâng cao đời sống tinh thần lao động nữ. Qua đó, tạo động lực để lao động nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PHƯƠNG ANH

Tin hoạt động

- Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố vừa tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhà văn hóa thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Đây là công trình do LĐLĐ thành phố làm chủ đầu tư, chào mừng 50 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2025). Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 7-2024 gồm các hạng mục: khối nhà xây mới, quy mô 1 tầng, diện tích 181,44m²; nhà vệ sinh liên hoàn 1 tầng, diện tích 8,48m²; hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, rèm, âm thanh và các trang thiết bị khác. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 1,6 tỷ đồng.
- Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 - 13-10-2024), lãnh đạo LĐLĐ thành phố đến thăm, chúc mừng các doanh nghiệp. Tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo LĐLĐ thành phố chúc mừng những kết quả mà các doanh nghiệp đạt

được trong 9 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, ghi nhận sự đồng hành, tạo điều kiện của doanh nghiệp đối với các hoạt động công đoàn tại cơ sở; đồng viên lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp nỗ lực sáng tạo, tăng cường hoạt động sản xuất, kinh doanh, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.

• LĐLĐ thành phố phối hợp Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Báo Lao Động tổ chức giải chạy bộ "Bước chạy kết nối" năm 2024, thu hút 600 đoàn viên, người lao động ở các cấp công đoàn thành phố và chủ doanh nghiệp, lao động là người nước ngoài đang làm việc tại Đà Nẵng tham gia. Có 2 cự ly chạy gồm 5km dành cho vận động viên nữ và 10km dành cho vận động viên nam.

• Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý 4-2024. Đại biểu tập trung đánh giá công tác kiểm tra, giám sát; những khó khăn, vướng mắc của các

đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại công đoàn cơ sở và thông qua phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quý 4-2024 của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố.

• Nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 33/2024/HĐND của HĐND thành phố về ủy thác nguồn vốn ngân sách thành phố qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố, LĐLĐ Thành phố tổ chức 2 lớp tập huấn về nội dung này. Đại diện lãnh đạo LĐLĐ và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố hướng dẫn cụ thể quy định, quy trình xét duyệt đối tượng được vay vốn và các thủ tục liên quan khác trong việc hỗ trợ cho vay để các cơ sở dễ dàng thực hiện và sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

VĂN ANH

Nỗ lực giải quyết nhà ở cho công nhân

Trước nhu cầu lớn của công nhân lao động về nhà ở, các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng có nhiều nỗ lực với mong muốn đoàn viên, người lao động an cư.

Cần phòng rộng gần 16m² tại Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cẩm là nơi trú ngụ của 3 mẹ con chị Phạm Thị Mai, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Là công nhân có hoàn cảnh khó khăn và là mẹ đơn thân của 3 con sau ly hôn, việc tìm kiếm chỗ ăn ở an toàn luôn khiến chị Mai đau đầu. Hơn 1 năm trước, chị được duyệt hồ sơ thuê căn phòng khu nhà ở công nhân với giá thuê ưu đãi, cùng thiết chế văn hóa, tiện nghi tốt hơn nhiều so với đi thuê trọ bên ngoài.

Ngày 18-10-2020, LĐLĐ thành phố tổ chức khánh thành, đưa công trình vào sử dụng với kinh phí đầu tư giai đoạn 1 khoảng 70 tỷ đồng. Công trình có tổng diện tích là 27.755m² với 3 khối nhà, quy mô 5 tầng và tầng áp mái, gồm 278 phòng ở đơn và 7 phòng ở đôi, 3 phòng sinh hoạt chung, phòng y tế và nhà xe. Ngày 12-11-2020, LĐLĐ thành phố tiến hành bàn giao công trình để Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng đưa vào quản lý và vận hành.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố cho hay, hiện



Tháng 10-2020, công trình nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cẩm (quận Cẩm Lệ) được khánh thành, đưa vào sử dụng giai đoạn 1 với vốn đầu tư 70 tỷ đồng. Ảnh: TOÀN NAM

Trước đó, 3 mẹ con chị Mai thuê trọ bên ngoài với mức chi trả khoảng 1,2 triệu đồng/tháng, trong khi thu nhập cả tầng ca của chị cũng chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng. Đây là bài toán nan giải cho việc chi tiêu của 3 mẹ con. Trong khi thuê phòng ở khu nhà dành cho công nhân này, chị Mai chỉ tốn gần 400 nghìn đồng mỗi tháng. "Ở đây giá thuê rẻ, sạch sẽ, an ninh, có khu vui chơi cho trẻ... Công nhân ở đây cũng hoàn cảnh nên dễ sẻ chia, bầu bạn, tâm sự. Có điều bất tiện một tí là diện tích phòng khá nhỏ, không đủ không gian sinh hoạt cho một gia đình, nhất là khi con lớn, học hành... Em chỉ mong là căn phòng có thể nở rộng hơn, bằng cách hai phòng nhập lại, thông nhau để dễ sử dụng", chị Mai thổ lộ.

Niềm tâm sự của chị Mai cũng là niềm tâm sự chung của gần 100 trăm công nhân thuê trọ tại Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cẩm. Chị Nguyễn Thị Diệp, công nhân quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, kể rằng cả gia đình chị phải khởi khi được chuyển đến thuê ở tại khu nhà ở dành cho công nhân. Tuy nhiên nguyện vọng của chị Diệp cũng như đồng đội công nhân nơi đây là được mở rộng thêm diện tích phòng.

Công trình nhà ở công nhân khu công nghiệp Hòa Cẩm ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Đây này là món quà của Thành ủy dành tặng cho công nhân, lao động nghèo ở thành phố nhân dịp hội lần thứ XVI Công đoàn thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023. Đầu năm 2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố được giao nhiệm vụ triển khai đầu tư xây dựng công

Hiện thành phố có khoảng hơn 643.400 lao động, trong đó tổng số công nhân, viên chức, lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn là hơn 137.000 người; số công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp gần 74.000 người, riêng số lao động ngoại tỉnh chiếm khoảng 45% và đây cũng là số người có nhu cầu rất lớn về nhà ở.

nay tại khu nhà ở này đã bố trí xong 1 block cho 100 công nhân lao động vào ở, còn lại 2 block sẽ tiếp tục nâng cấp để đáp ứng yêu cầu của công nhân, người lao động do diện tích phòng ở nhỏ, chưa đảm bảo sinh hoạt gia đình của người lao động, cũng như đầu tư nâng cấp thêm bãi xe để bảo đảm an toàn. Mới đây LĐLĐ thành phố đã xuất cấp có thẩm quyền cho chủ thương thông 190 phòng của 2 block số 2 và 3 để phù hợp nhu cầu của công nhân, khai thác hiệu quả, tránh lãng phí.

"Với khu nhà ở dành cho công nhân tại khu công nghiệp Hòa Cẩm, do mục tiêu ban đầu là bố trí chỗ ở cho người lao động đơn thân, người chưa lập gia đình. Nhưng qua thực tiễn lại phát sinh là có tới 60% người lao động xin vào ở là những hộ gia đình có từ 3 nhân khẩu trở lên nên diện tích không bảo đảm điều kiện sinh hoạt. "Đây là câu chuyện phát sinh từ thực tiễn khi chúng ta xây dựng để an với mục tiêu khác, bây giờ khi khai thác thì chuyển sang một mục tiêu khác", ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố chia sẻ.

TOÀN NAM

Doanh nghiệp gắn kết, đồng hành người lao động

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có những cách làm hay, thiết thực chăm lo đời sống người lao động, nhất là trong các dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân hàng năm. Các hoạt động đã kịp thời hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn, an tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, địa phương.



Hoạt động dã ngoại dành cho đoàn viên, người lao động tại Công ty Cổ phần Khu du lịch Bắc Mỹ An. Ảnh: TRÀ VĂN

Quan tâm đời sống vật chất và tinh thần

Công ty TNHH SBI FPT có Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ngũ Hành Sơn, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyên ngành xuất bản phẩm, lập trình máy tính với 60 lao động. Những năm qua, lãnh đạo công ty và Ban Chấp hành Công đoàn luôn phối hợp nhịp nhàng nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm của đoàn viên, NLD. Từ đó, bố trí công việc phù hợp chuyên môn, sơ trường, phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân. Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vinh danh NLD có thành tích

xuất sắc, sáng tạo nên phong trào thi đua sôi nổi. Bà Hoàng Thị Tố Nga, Giám đốc điều hành công ty, cho biết, các chế độ chính sách, phúc lợi dành cho người lao động luôn được công ty thực hiện, tăng lương bình quân hàng năm 5% - 10% và thưởng tháng lương thứ 13 để khuyến

khích người lao động, hỗ trợ kịp thời các trường hợp gặp khó khăn đột xuất.

Công ty Cổ phần Khu du lịch Bắc Mỹ An là doanh nghiệp trong ngành du lịch - khách sạn, đã linh hoạt vượt qua khó khăn do Covid-19 gây ra. Công ty không chỉ duy trì hoạt động

kinh doanh mà còn bảo đảm cuộc sống cho hơn 620 NLD; quan tâm việc làm, thu nhập, đồng thời tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao tay nghề và cải thiện điều kiện làm việc an toàn. Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc công ty cho biết thường xuyên tổ chức đối thoại giữa Ban điều hành và người lao động. Qua đó, Ban điều hành thông tin, chia sẻ về những kết quả hoạt động của công ty, kế hoạch và dự án triển khai trong thời gian tới. Đồng thời, người lao động được trao đổi những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng đối với Ban điều hành. Các phong trào thi đua được tổ chức hấp dẫn và kịp thời khen thưởng người lao động có thành tích. Thờa ước lao động tập thể của công ty được thực hiện với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định. Công ty phối hợp công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và động viên, khen thưởng lao động có thành tích trong sản xuất, công tác.

Đồng hành phát triển doanh nghiệp

Nhờ được chăm lo tốt, nhiều người

lao động có động lực làm việc, trở thành cá nhân tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Điển hình như anh Đặng Thành Thảo, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu, có hai sáng kiến được áp dụng vào thực tế sản xuất mang lại giá trị thực tế, hiệu quả cao. Đó là sáng kiến "Hệ thống đo chiều dài giấy xeo" và sáng kiến "Đai tu và nâng cấp mở rộng khổ máy phủ dây chuyên cán Vecni". Anh Thảo bộc bạch: "Chúng tôi may mắn luôn được lãnh đạo và Công đoàn công ty tạo điều kiện để nâng cao tay nghề, phát huy năng lực bản thân. Qua phong trào thi đua, bản thân tôi tích cực xây dựng những giải pháp và áp dụng tại đơn vị, góp phần cải tiến kỹ thuật sản xuất đem lại nguồn lợi thiết thực cho công ty".

Chị Trần Thị Phương Chi, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Cẩm Lệ là người luôn có nhiều hoạt động, sáng kiến nhằm nâng cao đời sống của đoàn viên, NLD trong nhà trường. Từ năm 2022 đến 2024, chị Chi có hai sáng

kiến được công nhận, áp dụng đó là "Xây dựng thí nghiệm phần Cơ học - Vật lý 10 nhằm phát triển năng lực Vật lý của học sinh" và "Xây dựng một số thí nghiệm Vật lý lớp 10, Vật lý lớp 11 có sự phối hợp của phần mềm Tracker Video Analysis nhằm phát triển năng lực Vật lý của học sinh". Với thành tích đạt được, chị được tập thể nhà trường công nhận "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Có thể thấy, từng doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố có nhiều cách làm phong phú, hiệu quả để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong các dịp lễ, Tết hay Tháng Công nhân. Những phân quà thiết thực và lời động viên chân thành đã giúp đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Đáp lại, khi được quan tâm, chăm lo đúng mức, đoàn viên, người lao động sẽ nỗ lực lao động, sản xuất, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

TRÀ VĂN

Anh nỗ lực xích lại gần EU

Hàn gắn quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) để phục hồi tăng trưởng kinh tế và nâng tầm vị thế quốc gia được xem là ưu tiên của chính quyền Thủ tướng Anh Keir Starmer. Đây được xem là bước đi đúng hướng, phản ánh mong muốn của nhiều cử tri nước này bởi xứ sở sương mù vẫn tồn tại mối liên kết khó tách rời EU.



Thủ tướng Anh Keir Starmer (bên trái) gặp Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, tại Brussels vào đầu tháng 10-2024. Ảnh: AFP/Getty Images

Mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng

Kể từ ngày ngôi "ghế nóng" điều hành đất nước, Thủ tướng Starmer đã không lãng phí thời gian để đặt nền móng cho cuộc tái thiết mà ông từng hứa: tái thiết lập quan hệ hữu hảo với các quốc gia EU, đặc biệt hai nước đầu tiên Đức và Pháp với phương châm "làm cho Brexit trở nên hiệu quả", thay vì đảo ngược tiến trình này.

Tầm nhìn này cũng được hiện thực hóa trong kế hoạch tái xây dựng chiến lược thương mại dài hạn dự kiến công bố đầu năm 2025. Thực tế, 47% trao đổi thương mại của Anh vẫn là với EU. Theo AP, chuyên viên tư vấn Ủy ban châu Âu (EC) ở Brussels cho ông Starmer vào đầu tháng 10-2024 đánh dấu bước tiến quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai bờ eo biển Manche. Tại đây, ông Starmer có cuộc họp song phương đầu tiên với Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Mới đây, Chính phủ Anh tiếp tục ghi điểm với thành tựu lớn về đối ngoại đầu tiên trong giai đoạn hậu Brexit, khi hoàn tất thỏa thuận quốc phòng mang tính bước ngoặt với Đức. Thỏa thuận này là bước đi đầu tiên mà Anh hướng tới Hiệp ước an ninh và quốc phòng quy mô lớn với EU.

AFP dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Douglas Alexander tuần qua cho biết, Anh đang khẩn trương tìm cách thiết lập lại mối quan hệ thương mại với EU và coi thương mại quốc tế là chìa khóa để phục hồi tăng trưởng của nước này bởi Brexit đã gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với thương mại, đòi hỏi nước này

Từ "Brexit" đến "Bregret"

Phần lớn người Anh coi quyết định rời khỏi EU là một sai lầm. Một cuộc thăm dò của You Gov vào tháng 8-2024 cho thấy, 51% người được hỏi nói rằng những mặt tiêu cực của Brexit (Anh rời mái nhà chung EU) đã lớn hơn những lợi ích; chỉ có 17% nghĩ ngược lại. Xu hướng "Bregret", cách chơi chữ kết hợp hai từ "British" và "regret" (hối tiếc) đang được báo giới đề cập nhiều gần đây để nói đến tình cảnh nước Anh bây giờ, tiếc nuối vì đã vội vàng rời mái nhà chung này khiến nền kinh tế đối mặt nhiều thách thức hơn.

phải hiệu chỉnh lại triển vọng toàn cầu của mình. Việc Anh rời khỏi EU khiến nước này phải chi trả lên tới gần 24 tỷ bảng. Ngoài ra, London còn phải trả thêm khoảng 6,4 tỷ bảng để giải quyết các nghĩa vụ tài chính hiện có.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Thủ tướng Starmer là tìm cách nối lỏng các rào cản thương mại và hạn chế hậu Brexit vốn gây gánh nặng cho doanh nghiệp Anh. Ông Starmer cam kết đàm phán thỏa thuận Vệ sinh và Kiểm dịch thực vật (SPS) mới để cắt giảm các biện pháp kiểm tra và rào cản đối với thương mại nông nghiệp. Kể từ khi Anh rời EU vào tháng 12-2020, EU áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới toàn diện đối với hàng nông sản thực phẩm nhập khẩu của Anh, khiến các doanh nghiệp Anh chịu

thiệt hại lớn. Do đó, thỏa thuận SPS mới có thể mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên, xoa dịu sự bất bình vẫn đang âm ỉ trong số những người nông dân, đồng thời giảm chi phí mua sắm của người tiêu dùng. Mục tiêu tăng trưởng đang bị chệch hướng khi nền kinh tế Anh tăng trưởng thấp hơn dự báo trong quý 2-2024 khi chỉ ở mức 0,5%, sau khi trải qua cuộc suy thoái ngắn hạn vào nửa cuối năm ngoái.

Yếu cầu có qua có lại

Tuy nhiên, con đường nối lại hợp tác sẽ có nhiều thách thức. Bởi vì cả Anh và EU đều có những mục tiêu khác nhau trong đàm phán. Để xuất cụ thể nhất từ Anh là Hiệp ước quốc phòng và an ninh sẽ vượt ra ngoài hợp tác quân sự, bao gồm cả nguồn cung cấp năng lượng

và chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu. Điều đó có ý nghĩa từ góc độ chiến lược và có lợi thế kỹ thuật là khả thi mà không cần sửa đổi Thỏa thuận thương mại và hợp tác Brexit năm 2020 (TCA). Trong khi đó, các yêu cầu của EU bao gồm hiệp ước luân chuyển thanh niên, hợp tác năng lượng và quan trọng là London phải thực hiện đầy đủ các thỏa thuận hậu Brexit hiện có.

The Guardian nhận định, ban điều hành EU tại Brussels (Bi) dĩ nhiên đang muốn điều hướng mối quan hệ với Anh theo cơ chế có qua có lại. Trước mắt, Brussels muốn thỏa thuận cho phép công dân Anh và EU từ 18 đến 30 tuổi có quyền sinh sống, học tập và đi lại tại Anh hoặc một quốc gia EU trong thời gian giới hạn. Song, Công đảng cầm quyền ở Anh phản đối các đề xuất này, vì lo ngại nguy cơ trở lại của quyền tự do đi lại xuyên biên giới Anh-EU. Theo Euronews, tháng điệt từ Chủ tịch EC Ursula von der Leyen vẫn mang giọng điệu quen thuộc: EU muốn Anh phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ Brexit trước khi xem xét cải thiện các điều kiện thương mại, đồng thời kêu gọi các bên thực hiện nghiêm túc thỏa thuận Brexit, khuôn khổ Windsor và thỏa thuận TCA. Thậm chí, các nước thành viên EU cho biết họ cũng có những ưu tiên khác, như quyền bảo đảm quyền tiếp cận đánh bắt cá dài hạn ở vùng biển Anh và giao dịch năng lượng xuyên kênh đê dâng hơn.

Đến nay, Thủ tướng Starmer vẫn giữ quan điểm loại trừ khả năng tái gia nhập thị trường chung hoặc liên minh hải quan của EU, hoặc khôi phục quyền tự do đi lại của người dân qua biên giới EU-Anh. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên EU-Anh sau Brexit sẽ được tổ chức vào đầu năm 2025. Giới quan sát nhận định, việc vượt qua các trở ngại hiện hữu để hợp tác chặt chẽ hơn đòi hỏi phải có sự nhất quán trong việc áp dụng ý chí chính trị của hai bên trong bối cảnh hậu Brexit vẫn đầy thách thức.

THULÊ

Singapore và chiến lược thu hút nhân tài AI toàn cầu

Với tham vọng trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), Singapore đang nỗ lực để thu hút nhân tài công nghệ, đào tạo nhân lực, cũng như đổi mới văn hóa làm việc và đưa ra các quy định chặt chẽ.

Theo Chi số AI toàn cầu của Tortoise Media đánh giá khả năng AI ở 62 quốc gia, Singapore - đảo quốc với chỉ số 6 triệu dân đã đứng thứ ba chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Vậy, Singapore đã làm thế nào để đuổi kịp hai siêu cường này?

Sau khi dành cả thập kỷ ở châu Âu để nghiên cứu và cho ra đời các bài báo về AI tạo sinh và dữ liệu bìa, Tiến sĩ Zhao Zilong (33 tuổi, công dân Trung Quốc) rất phấn khích khi nhận lời mời làm việc từ một doanh nhân người Singapore bởi nước này là trung tâm của bối cảnh AI đang phát triển nhanh chóng ở Đông Nam Á. "Singapore có những trường đại học tuyệt vời, cho phép tôi làm việc với những đồng nghiệp tài năng. Xét đến thị trường AI và công nghệ đang phát triển ở Đông Nam Á và sức mạnh của Singapore trong các dịch vụ tài chính, điều này rất có ý nghĩa", Channel News Asia (CNA) dẫn lời Tiến sĩ Zhao, hiện là Trưởng nhóm nghiên cứu của Betterdata, công ty khởi nghiệp AI có trụ sở tại Singapore. Lý do này cũng thu hút Burhan Ul Tayyab, 27 tuổi, chuyên đến Singapore vào năm 2020 ngay sau khi tốt nghiệp đại học ở Pakistan. "Tôi quyết định đến Singapore sau khi tốt nghiệp vì đây là một trong những trung tâm công nghệ lớn ở châu Á - Thái Bình Dương, với nhiều công ty khởi nghiệp có trụ sở". Burhan hiện trở thành Giám đốc công nghệ của Kookree, công ty khởi nghiệp AI tạo sinh.

Theo CNA, cả Burhan và Tiến sĩ Zhao là một trong số những tài năng AI đến Singapore khi đất nước này tập trung xây dựng năng lực công nghệ AI, với việc thông qua Chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia (NAIS), được cập nhật vào tháng 12-2023. NAIS 2.0 nêu rõ ý định của Singapore là trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong các lĩnh vực AI được lựa chọn có tác động kinh tế và phục vụ lợi ích công cộng. Nước này đã tăng cường thúc đẩy ứng dụng AI và tăng gấp 3 lần số lượng học viên AI lên 15.000 người.

NAIS 2.0 cũng đặt mục tiêu đưa Singapore trở thành đối tác công nghệ đầy tiềm năng và thực tế về đổi mới và quản trị AI. Chiến lược này thu hút một

số công ty công nghệ thành lập văn phòng tại đây, trong đó có OpenAI, công ty mẹ của ứng dụng nổi tiếng ChatGPT. Ông Oliver Jay, Giám đốc điều hành quốc tế tại OpenAI, chia sẻ với CNA rằng văn phòng mới của công ty tại Singapore sẽ mở cửa vào cuối năm nay, là trung tâm hỗ trợ khách hàng và đối tác trên khắp châu Á - Thái Bình Dương.

Hiện các quốc gia muốn đi trước và giành lấy thị phần sớm càng tốt. Công ty tin báo thị trường International Data Corporation dự báo, đến năm 2030, các doanh nghiệp toàn cầu sẽ chi khoảng 19.000 tỷ USD cho việc ứng dụng AI. Dẫn đầu là Mỹ và Trung Quốc. Tại Đông Nam Á, các chính phủ cũng chuẩn bị đón đầu làn sóng AI khi một số công ty công nghệ lớn đã thành lập văn phòng tại khu vực này. Malaysia thành lập văn phòng AI quốc gia vào tháng 8-2024 và đang xây dựng kế hoạch 5 năm. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng ban hành hướng dẫn vào tháng 2-2024 để thúc đẩy sự thống nhất giữa các quốc gia thành viên về quản trị AI.

Singapore nhận thức rõ rằng họ cần xây dựng ngành AI của mình để duy trì sự cạnh tranh trên trường quốc tế. Theo NAIS 2.0, Singapore hiện có hơn 80 ngành nghiên cứu AI đang hoạt động và 1.100 công ty khởi nghiệp AI. Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA) điều hành các chương trình hỗ trợ phát triển của các công ty khởi nghiệp công nghệ tại Singapore. Hiện tại, có 89 công ty khởi nghiệp AI đang tham gia các chương trình này. Trong khi đó, Bộ Giáo dục cho biết có khoảng 7.000 sinh viên đại học và 1.100 sinh viên sau đại học trong nước đã đăng ký các khóa học liên quan đến AI tại các trường đại học trong năm học 2023.

Các chuyên gia cho rằng, quản trị, nghiên cứu và ứng dụng AI sẽ rất quan trọng để Singapore cùng có vị thế là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về AI. Singapore đang ở vị thế rất tốt để tiến lên phía trước. Mối quan hệ chặt chẽ của Singapore với các nước, cả phương Đông và phương Tây, giúp nước này thuận lợi để thực hiện điều này.

GIA NGHI

Thể thao

Nhiều môn thể mạnh của thể thao Đà Nẵng góp mặt tại SEA Games 33

Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Ban tổ chức nước chủ nhà Thái Lan vừa công bố các môn thi đấu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33, trong đó có nhiều môn thể mạnh của thể thao Đà Nẵng. Điều này giúp tăng khả năng cạnh tranh huy chương của thể thao thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung tại đấu trường khu vực.

44 môn được đưa vào thi đấu

SEA Games 33 có 567 nội dung thi đấu ở 44 môn thể thao gồm: thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bóng nước, bơi nghệ thuật, bơi đường dài), điền kinh, bắn cung, cầu lông, bóng rổ (3x3, 5x5), rowing, canoeing, đua thuyền truyền thống, xe đạp, đua ngựa nghệ thuật, đấu kiếm, bóng đá, futsal, golf, thể dục dụng cụ, bóng ném, hockey, judo, bóng bầu dục, sailing, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, triathlon, bóng chuyền, vật, trượt băng, hockey trên băng, 5 môn hiện đại pentathlon, cử tạ, bóng chày, bóng mềm, billiards & snooker, quyền anh, bóng sán, thể thao điện tử (e-sports), thể thao mạo hiểm (leo núi, trượt ván, dù lượn), muay, bóng lưới, pencak silat, bi sắt, cầu mây, squash, bowling, karate, ju-jitsu, cricket, wushu, kabaddi, teqball, kickboxing, cò, bóng gô. Các môn trình diễn gồm: ném đĩa, kéo co (tug of war), thể thao hàng không.

Đại diện của Việt Nam nỗ lực đưa vovinam, thể hình và khiêu vũ vào chương trình thi đấu nhưng không được nước chủ nhà chấp nhận. Theo đại diện Thái Lan, do chưa đủ điều kiện và kinh phí tổ chức nên không thể đưa 3 môn thể thao trên vào thi đấu. Ngoài vovinam, một số môn thể thao thể mạnh của Việt Nam không có trong chương trình thi đấu như: lặn, aerobic



Trần Lê Tấn Đạt (bên trái) có cơ hội bảo vệ huy chương Vàng ở môn karate tại SEA Games 33. Ảnh: NVCC

và khiêu vũ thể thao... Dù vậy, với những môn còn lại, thể thao Việt Nam vẫn đủ sức cạnh tranh vị trí top đầu tại SEA Games 33. Trước đó, chủ nhà Thái Lan công bố SEA Games 33 được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình thi đấu gồm hầu hết các môn trong hệ thống Olympic và ASIAD, hạn chế tối đa những môn thể thao không thực sự phổ biến mà các nước đang cai đưa vào nội dung tranh tài của đại hội, nhằm phân chia thứ hạng toàn đoàn. Một điểm đáng chú ý, khác với 2 kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á gần đây đều diễn ra vào tháng 5, Thái Lan tổ chức SEA Games 33 vào cuối năm, từ ngày 9 đến 20-12-2025.

Cơ hội của thể thao Đà Nẵng

Trong số các môn được đưa vào thi đấu có nhiều môn thể mạnh của thể thao Đà Nẵng như: điền kinh, bơi, vật, rowing, canoeing, đua thuyền truyền thống, sailing, karate,

pencak silat, taekwondo, triathlon, billiards & snooker... Tại SEA Games 32, thể thao Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức khi một số môn thể mạnh không thuộc chương trình thi đấu. Trong đó, đáng tiếc nhất là môn canoeing và rowing. Việc nước chủ nhà Thái Lan sớm công bố các môn thi đấu tại SEA Games 33 giúp các vận động viên yên tâm tập luyện. Vận động viên đội tuyển đua thuyền rowing Đà Nẵng Nguyễn Lâm Kiều Diễm cho hay: "Em rất vui khi môn rowing được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games 33. Đây là động lực để em nỗ lực, phấn đấu được gọi lên đội tuyển đua thuyền rowing quốc gia dự sân chơi Đông Nam Á. Cùng với Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Huệ và Trần Thị Kiệt là những niềm hy vọng lớn của thể thao Đà Nẵng ở môn rowing. Trong khi đó, ở môn canoeing, Hiền Năm có cơ hội cạnh tranh HCV. Vận động viên này từng giành nhiều huy chương

đanh giá ở môn canoeing. Tại SEA Games 32, khi canoeing không được đưa vào thi đấu, anh chuyển sang tranh tài môn đua thuyền truyền thống và cùng đồng đội giành 2 HCV, 1 HCB.

Ở các môn thể mạnh còn lại, vận động viên Đà Nẵng có thể cạnh tranh huy chương nếu giữ được phong độ cao như: Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Nguyên (điền kinh), Trần Lê Tấn Đạt (karate), Lê Văn Toàn (pencak silat), Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo), Hoàng Văn Hải (triathlon)... Đây đều là những gương mặt xuất sắc, từng giành huy chương cho thể thao Đà Nẵng tại các kỳ SEA Games. Trong đó, dù mới chuyển sang thi đấu 3 môn phối hợp 2 năm, nhưng Hoàng Văn Hải gạt hái thành công với HCD SEA Games 32, 1 HCB cá nhân giải vô địch quốc gia 2023. Ngoài ra, từ đầu năm 2024 đến nay, vận động viên này giành 1 HCV nội dung tiếp sức, phá kỷ lục giải vô địch quốc gia; 1 HCV nội dung cá nhân giải vô địch quốc gia. Hoàng Văn Hải chia sẻ: "Em nỗ lực tập luyện hằng ngày để cải thiện chuyên môn, hướng đến cạnh tranh huy chương ở những giải đấu lớn cho thể thao Đà Nẵng. Mục tiêu của em là bảo vệ HCV tại giải vô địch quốc gia năm 2025 để có cơ hội dự SEA Games".

Theo Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng Trần Đò Quang, SEA Games 33 là giải đấu quan trọng của thể thao Đà Nẵng. Nhiều môn thể mạnh góp mặt tại kỳ đại hội này giúp thể thao thành phố tăng tính cạnh tranh huy chương. Hướng đến sân chơi này, trung tâm sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các vận động viên tập luyện, thi đấu cọ xát thường xuyên nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất. Mục tiêu của trung tâm là nâng cao thành tích giành 8 HCV, 5 HCB, 5 HCD tại SEA Games 32.

PHI NÔNG

Dời trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng sang ngày 28-10

Do ảnh hưởng của bão số 6, ban tổ chức V-League dời trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng trên sân vận động Hòa Xuân ở vòng 5 V-League 2024-2025 lúc 18 giờ ngày 27-10 sang 18 giờ ngày 28-10. Ban tổ chức V-League đề nghị ban tổ chức trận đấu, CLB SHB Đà Nẵng, CLB Hải Phòng cùng các thành viên, bộ phận liên quan cập nhật thông tin, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, yêu cầu về an toàn, phòng, chống bão của cơ quan chức năng, chính quyền thành phố; đồng thời, tiếp tục theo dõi, liên lạc, báo cáo cập nhật thông tin kịp thời về ban tổ chức những sự việc phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức trận đấu để phối hợp giải quyết. Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng hứa hẹn hấp

dẫn, kịch tính và được xem là "chung kết ngược". Sau 4 vòng đấu, hai đội có cùng 2 điểm, xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Cả hai hướng tới mục tiêu đi tìm chiến thắng đầu tiên ở vòng 5.

Ngoài trận đấu trên, vòng 5 V-League diễn ra 18 giờ ngày 28-10 còn có trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội trên sân vận động Thiên Trường. Đây là cuộc chạm trán của hai ứng viên vô địch các chỉ đạo, yêu cầu về an toàn, phòng, chống bão của cơ quan chức năng, chính quyền thành phố; đồng thời, tiếp tục theo dõi, liên lạc, báo cáo cập nhật thông tin kịp thời về ban tổ chức những sự việc phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức trận đấu để phối hợp giải quyết. Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng hứa hẹn hấp

P.N

GIẢI VÔ ĐỊCH TAEKWONDO QUỐC GIA NĂM 2024

Đà Nẵng xếp thứ 6 toàn đoàn

Từ ngày 21 đến 26-10, giải vô địch Taekwondo diễn ra tại Gia Lai với sự tham dự của gần 350 vận động viên đến từ 38 đơn vị, địa phương có phong trào taekwondo phát triển mạnh trong cả nước. Đây là giải quan trọng nhất trong năm 2024 thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. Sau thời gian tranh tài sôi nổi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 9 HCV, 3 HCB, 4 HCD. Tiếp theo trong top 5 lần lượt là Bình Dương (3 HCV, 4 HCB, 1 HCD), Quảng Nam (3 HCV, 1 HCB, 3 HCD), Hà Nội (2 HCV, 7 HCB, 7 HCD), An Giang (2 HCV, 3 HCV, 1 HCD). Đội tuyển Taekwondo Đà Nẵng dự nội dung đối kháng với 16 vận động viên. Kết quả, giành 2 HCV, 2 HCB, 4

HCD, xếp thứ 6 toàn đoàn. Các vận động viên mang về HCV gồm: Trần Thị Ánh Tuyết (cá nhân nữ); Trần Thị Ánh Tuyết, Trương Thị Nhỏ, Phạm Minh Thiện, Võ Quốc Hưng (đồng đội hỗn hợp). 2 HCB thuộc về vận động viên Trần Ngọc Hiếu và Ngô Trường Nguyên Đại. Các vận động viên giành HCD gồm: Nguyễn Thị Ái Quỳnh, Huỳnh Lê Tài, Trần Thanh Tâm, Phan Phú Quý. Như vậy, đội tuyển taekwondo Đà Nẵng giành kết quả tốt tại 3 giải đấu cấp quốc trong năm 2024. Trước đó, đội giành 2 HCV, 2 HCB, 3 HCD tại giải vô địch các lứa tuổi trẻ quốc gia; 2 HCV, 2 HCB tại giải vô địch các CLB quốc gia. Sau giải vô địch quốc gia, đội nỗ lực tập luyện hướng tới giải các vận động viên xuất sắc vào tháng 11.

THÀNH DANH

QUẢNG CÁO ME TRANG COFFEE SeABank Đà Nẵng - 373 Nguyễn Văn Linh, P. Thạch Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

BIDV NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chi nhánh Hải Vân Vũng bước Tiên phong - Đồng hành Phát triển Địa chỉ: 339 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng - Tel: 0236 3732680 - Fax 0236 3732666

MB